

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GÓP Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/1, Ban Chỉ đạo trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc xin ý kiến về báo cáo tổng kết Nghị quyết 26. Các đồng chí: Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương tổng kết Nghị quyết 26; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm các Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương tổng kết Nghị

quyết 26 khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian vừa qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn được duy trì. Trong giai đoạn 2008 - 2020, nông nghiệp nước ta có tốc độ tăng trưởng khá cao (2,94%/năm) và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 8,17% mỗi năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững... Nghị quyết 26 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và nhận được

sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và toàn xã hội, đã đạt được những thành tựu to lớn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên cả 3 lĩnh vực: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Tuy nhiên, sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 26 vẫn còn một số hạn chế: việc phát huy năng lực chủ thể, nâng cao đời sống của nông dân còn khó khăn, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, ngang tầm với phát triển nông nghiệp, nông thôn; nông nghiệp phát triển thiếu bền vững, nhất là vấn đề môi trường, tiêu thụ nông sản...

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 26, nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 26; cho ý kiến về mục tiêu, tầm nhìn, các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Trong bối cảnh và yêu cầu mới với nhiều biến đổi vừa tạo

ra những thuận lợi mới, cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta. Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển đất nước và được thể hiện rất rõ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh... Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trước những yêu cầu mới đòi hỏi phải tăng cường nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp mạnh mẽ mới để thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, do đó hội nghị góp ý kiến về báo cáo tổng kết Nghị quyết 26 có ý nghĩa rất

quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, chất lượng các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tổng kết và quyết định những chủ trương, đường lối phát triển mới trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 26 sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương nhằm cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo, đường lối, chủ trương của Đảng, trong đó mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải rõ ràng, mạch lạc, khả thi, phải xác định được các giải pháp đột phá phù hợp với từng giai đoạn, có lộ trình thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương tổng kết Nghị quyết 26 tiếp thu, bổ sung để xây dựng báo cáo tổng kết bảo đảm chất lượng, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành một nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.

LƯU NGÀN

TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

sự nghiệp, hiệp hội; giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo. Qua kết quả tổng hợp nhanh đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 4.888 doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu, tăng 4,3% so với năm 2019, tổng số lao động thu hút trong các doanh nghiệp đạt gần 176.000 người; 872 đơn vị sự nghiệp, tăng 39,1% so với năm 2017, tổng số lao động trong các đơn vị sự nghiệp là hơn 35.000

người; 70 đơn vị hiệp hội. Kết quả cuộc điều tra giai đoạn 2, tại thời điểm 1/7/2021 toàn tỉnh có 120.389 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, giảm 13,3% so với năm 2017 và tại thời điểm 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh có 2.430 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với tổng số 4.454 lao động, tăng 604 cơ sở so với năm 2017. Từ những thông tin thu thập được từ cuộc điều tra đã góp phần quan trọng trong việc cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh và

biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội, làm dần mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê và các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình ghi nhận sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo các cấp và các điều tra viên, giám sát viên, tổ giúp việc đặc biệt là cán bộ, công chức ngành thống kê để cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đạt được hiệu quả cao.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Cục Thống kê tiếp tục cung cấp kịp thời thông tin thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh và các cấp chính quyền địa phương ngày một tốt hơn; phân tích dự báo và tham mưu, kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện ngày càng phù hợp, sát với thực tiễn và điều kiện của từng địa phương; thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là chiến lược phát triển ngành thống kê đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thu thập thông tin các cuộc điều tra, tổng điều tra; làm tốt công

tác phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố trong việc tính toán các chỉ tiêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm các số liệu chỉ tiêu thống kê phải đúng, đủ, không số chỉ tiêu; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phát huy kết quả và truyền thống của ngành xây dựng khối cơ quan đoàn kết, thống nhất từ đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 và trong công tác thống kê đã được biểu dương, khen thưởng.

KIẾN XƯƠNG, ĐỒNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ, 43 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2022, Đảng bộ huyện Kiến Xương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phấn đấu 100% số

tổ chức cơ sở đảng đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

* Sáng ngày 19/1, Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Đông

Hung được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành sắp xếp bộ máy chính quyền sau bầu cử từ huyện đến cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 60 tổ chức cơ sở đảng với 13.500 đảng viên; trong năm kết nạp 109 đảng viên mới, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho trên 1.100 đảng viên

cao tuổi đảng. Năm 2021, toàn huyện có 12 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng trong năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - văn phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 tăng 9,1% so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,23%.

Năm 2022, Đảng bộ huyện Đông Hưng tiếp tục tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY TRÍ TUỆ...

(Tiếp theo trang 1)

kỹ thuật lần thứ X, cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ VI (2022 - 2023).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị Liên hiệp Hội tiếp tục quan tâm đến công tác củng cố, phát triển tổ chức, trong đó tập trung

vào hoạt động tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong tỉnh, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức có môi trường phát huy trí tuệ, sáng sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc

sống. Tăng cường các hoạt động văn văn, phân biện, mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết về khoa học kỹ thuật với các hội, ngành trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh. Kịp thời tôn vinh, biểu dương đội ngũ trí thức trên mọi lĩnh vực, khuyến khích thúc đẩy các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 được nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể, cá nhân.

THÀNH PHỐ

● Triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán

Sáng ngày 19/1, thành phố Thái Bình họp triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Từ nay đến tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, các loại hình tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản tăng cường hoạt động, lợi dụng triệt để sơ hở của người dân, cơ quan, đơn vị để thực hiện hành vi phạm tội. Các hành vi vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ gia tăng. Vì phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có thể xảy ra...

Do đó, thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố về bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các lực lượng nắm tình hình làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tình trạng quần chúng nhân dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tiếp tục tổ chức ký cam kết đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện nghiêm Luật số 14, Nghị định số 137...

MINH NGUYỄN

● Tập huấn cán bộ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ năm 2022

Sáng ngày 19/1, Ban CHQS thành phố Thái Bình khai mạc lớp tập huấn cán bộ thường trực, cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có 580 cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng tự vệ; thôn, tổ đội trưởng; trung đội trưởng, khẩu đội trưởng DQTV binh chủng hợp thành thuộc các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Trong 5 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật trong lực lượng vũ trang với các khoa mục; quán triệt Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình về lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; phương pháp soạn kế hoạch giáo dục chính trị; phương pháp bản sung CKC bài 1; ném lựu đạn xa trúng hướng, trúng đích; thực hành chỉ huy, xử trí tình huống cháy, nổ; một số quy định về sử dụng DQTV trong tham gia phòng, chống dịch; an ninh mạng và công tác phòng, chống lộ, lọt thông tin quân sự; thống nhất vật chất trang bị hậu cần mang theo trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão...



Học viên thực hành khoa mục bắn súng CKC bài 1.

Thông qua lớp tập huấn giúp bồi dưỡng kiến thức, thống nhất một số nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật nhằm củng cố năng cao kiến thức, năng lực quản lý, chỉ huy, trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quân sự cho đội ngũ cán bộ quản lý DQTV trước khi bước vào huấn luyện. Đánh giá kết quả đã đạt được, những điểm còn hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự. Trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

TRINH CƯỜNG

ĐOÀN THANH NIÊN KHỎI CÁC CƠ QUAN TỈNH Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

Sáng ngày 19/1, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục được đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ toàn Khối đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do đoàn thanh niên các cấp triển khai. Trong phong trào thanh niên tình nguyện, các cấp bộ đoàn trong Khối đã thực hiện các hoạt động tình nguyện ước khoảng 900 triệu đồng; trong đó tập trung vào các hoạt động: tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa... Tổ chức đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống dịch: hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm, huy động đoàn viên, thanh niên là các y bác sĩ trẻ tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm sóc, đỡ đần các em thiếu nhi với tổng giá trị các suất quà, học bổng là hơn 400 triệu đồng và một số đợt hiến máu tình nguyện riêng của ngành, cơ quan, đơn vị, kết quả thu được 620 đơn vị máu. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được thực hiện tốt.

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung chuẩn bị đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 được biểu dương, khen thưởng.

KUÂN PHƯƠNG

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 19/1, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với UBND xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 5 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Giá trị của thẻ BHYT có thời hạn trong 1 năm.

Đây là một trong những hoạt động năm trong chương trình "Tặng thẻ BHYT, mang tết ấm đến với người nghèo". Thông qua hoạt động nhằm chung tay, chia sẻ với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, từ đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Theo kế hoạch, trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động trao tặng thẻ BHYT, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mọi người dân được đón tết vui vẻ, đầm ấm.

NGUYỄN CƯỜNG

Trao 100 suất quà tết cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 19/1, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với UBND xã Lê Lợi (Kiến Xương) tổ chức trao quà tết cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ cận nghèo xã Lê Lợi.

100 suất quà, tổng trị giá 40 triệu đồng do Công ty TNHH Vinh Trà tài trợ đã được trao tận tay người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ cận nghèo xã Lê Lợi.

Những suất quà là nguồn động viên, khích lệ đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo để họ vươn lên trong cuộc sống và đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, vui vẻ.

THU HOAI

ĐÔNG HƯNG

Khen thưởng 48 tập thể, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài

Sáng ngày 19/1, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác hội năm 2022.

Năm 2021, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn huyện Đông Hưng tiếp tục được củng cố, duy trì, đạt hiệu quả cao, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Toàn huyện có 62 cơ sở hội, 329 chi hội với gần 91.000 hội viên, tăng trên 2.500 hội viên so với năm 2020. Qua bình xét có 80,3%

gia đình, 80,09% dòng họ, 100% cộng đồng, đơn vị học tập. Tổng số quỹ hội toàn huyện hiện là gần 23 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ hội và xã hội hóa, trong năm các cấp hội đã trao trên 13.000 suất quà cho học sinh, giáo viên giỏi, học sinh vượt khó với tổng số tiền trên 7,3 tỷ đồng.

Nhân dịp này, các tướng lĩnh công an quê hương Đông Hưng đã trao cho Hội Khuyến học huyện 185 triệu đồng; 48 tập thể, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài năm 2021 được các cấp hội khuyến học và UBND huyện khen thưởng.

THU HIỀN